

Trường THCS Tân An Hội

TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỬ CHI – 57 NĂM ĐẤT THÉP THÀNH ĐỒNG

Tại buổi sinh hoạt dưới cờ hôm nay, học sinh Trường THCS Tân An Hội đã có dịp xem một đoạn phim tài liệu đầy ý nghĩa về lịch sử hình thành và phát triển của Cử Chi – mảnh đất anh hùng qua 57 năm lịch sử, được mệnh danh là “Đất thép thành đồng”.

Cử Chi – Biểu tượng của lòng yêu nước và sự kiên cường

Cử Chi, một huyện ngoại thành của TP. Hồ Chí Minh, không chỉ là một địa danh bình thường mà còn là biểu tượng lịch sử tiêu biểu của cả dân tộc Việt Nam. Vùng đất này đã trải qua bao nhiêu thử thách, từ những cuộc kháng chiến chống Pháp, đến giai đoạn đấu tranh khốc liệt chống Mỹ. Cử Chi được biết đến với Hệ thống Địa đạo độc đáo – nơi các chiến sĩ cách mạng đã sống, chiến đấu và tạo nên những kỳ tích anh hùng. Trong suốt 57 năm từ khi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng”, Cử Chi không chỉ là niềm tự hào của nhân dân địa phương mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và tinh thần đấu tranh bất khuất của cả dân tộc. Địa đạo Cử Chi với hàng trăm km đường hầm ngầm đã trở thành một công trình quân sự vĩ đại, minh chứng cho tài năng và sức mạnh trí tuệ của người dân Việt Nam.

Những hình ảnh và thông điệp sâu sắc

Clip phim tài liệu mà các em học sinh được xem đã khắc họa rõ nét hình ảnh của Cử Chi qua các giai đoạn lịch sử.



Từ những thước phim đen trắng về thời kỳ kháng chiến, đến hình ảnh những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ quê hương, tạo nên một bức tranh lịch sử sống động và đầy cảm xúc. Qua đó, các em có cơ hội hiểu thêm về những hy sinh to lớn mà thế hệ cha anh đã phải gánh chịu để có được hòa bình ngày hôm nay.

Bài học lịch sử ý nghĩa cho thế hệ trẻ

Việc xem phim tài liệu về Cử Chi trong tiết sinh hoạt dưới cờ không chỉ đơn thuần là một hoạt động học tập, mà còn là dịp để các em học sinh nhìn lại lịch sử, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước. Qua những câu chuyện về sự kiên cường của người dân Cử Chi, các em sẽ hiểu rằng hòa bình không phải là điều dễ dàng có được, và nhiệm vụ của thế hệ trẻ là tiếp nối, gìn giữ những giá trị lịch sử và văn hóa mà cha ông đã để lại.

Khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc

Buổi chiếu phim hôm nay đã khơi dậy trong lòng các em học sinh lòng tự hào về quê hương Cử Chi nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Qua đó, nhà trường hy vọng rằng các em sẽ thêm yêu quý mảnh đất mình đang sống, trân trọng và giữ gìn những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Điều này không chỉ giúp các em trở thành những công dân có ý thức trách nhiệm với quê hương mà còn là nền tảng để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Kết luận

Buổi sinh hoạt dưới cờ tại Trường THCS Tân An Hội với đoạn phim tài liệu về 57 năm Cử Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng” không chỉ là một “tiết học lịch sử” đặc biệt, mà còn là dịp để các em học sinh lắng lòng, suy ngẫm về trách nhiệm và cố gắng học tập góp phần xây dựng quê hương đất nước, phát huy những giá trị cao quý mà bao thế hệ trước đã dày công vun đắp. Cử Chi mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc, và thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối những trang sử hào hùng đó bằng tất cả niềm tin và khát vọng.

